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ขาวจากหนังสือพมิพ ไทยรัฐ

รูทันนิวเคลียร ดีมีแตโทษก็มหันต

“ประเทศไทย”...มีการนําเทคโนโลยีทางนิวเคลียรและรังสีมาใชงาน 50-60 ปแลว การ
นํามาใชก็ตองมีการกํากับดูแล การตรวจสอบ เพ่ือใหแนใจวาทุกอยางเปนไปดวยความปลอดภัย

กิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) บอกวา เรื่อง
“นิวเคลียร”...“รังสี” เปนที่ทราบกันดีอยูแลววามีประโยชน แตถาใชไมถูกตองก็อาจมีโทษได
จําเปนตองมีหนวยงานทําหนาที่กํากับดูแล ตรวจสอบ เพ่ือใหความมั่นใจกับประชาชนผูใชงานวา
ทุกอยางเปนไปตามมาตรฐาน แลวก็ปลอดภัย

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําหนาที่ในการ
กํากับดูแลในสวนนี้  ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเ พ่ือสันติ ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน

เพ่ือใหแนใจวา “ทุกกิจกรรมที่นําเอานิวเคลียรมาใชในประเทศไทย มีการดูแล”
ขั้นตอนการดูแลเริ่มจากเรามีกฎหมาย มี พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ.

2504 ออกมาเปนกฎหมายแมบทในการใชกํากับดูแล เริ่มตนตั้งแตใครก็ตามนําเอาสารกัมมันตรังสี
วัสดุนิวเคลียรมาใชในประเทศไทย ตองมีการขออนุญาตนําเขา ครอบครอง ใชก็ตองขออนุญาต ใช
เสร็จจะสงออกไมใชงานแลวก็ตองขอ

นอกเหนือจากการกํากับดูแลตามกฎหมายแลว ยังมีอีกบทบาทหลักที่สําคัญที่ตองกลาวถึง
นั่นก็คือ “การเฝาระวัง” เปนภารกิจหลักที่สํานักงานฯใหความสําคัญเปนอยางมาก เฝาระวังอันดับ
แรก...ก็คือ เฝาระวังในสิ่งแวดลอม มากับ...“อากาศ” มากับ...“น้ํา” หมายถึงวา กัมมันตภาพรังสี ซึ่ง
อาจจะปนเปอนจากในประเทศหรือจากตางประเทศก็ได อยางกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นที่โรงไฟฟา
นิวเคลียรเชอรโนบิล หรือที่ฟูกูชิมะ ประเทศญ่ีปุน เกิดที่ประเทศนี้อาจจะแผมาเมืองไทย จะตองมี
ระบบในการเฝาระวังเพ่ือที่จะเตือนคนในประเทศไทยเราวาตอนนี้แผมาถึงหรือยัง



สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ไดจัดตั้งสถานีเฝาระวังตามจังหวัดตางๆ ตอนนี้มีอยู 17
สถานีบนบก กับอีก 3 สถานีใตน้ํา เพ่ือวัด สงขอมูลมาที่สํานักงานตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง แลวก็มี
เจาหนาที่คอยมอนิเตอรอยู ณ จังหวัดนี้ สถานีนี้ระดับรังสีเปนอยางไร ถามีการเตือนก็รีบตรวจสอบ

อีกกรณีที่ไมไดมาทางสิ่งแวดลอม ปนเปอนมากับ “สินคา” ... “คน” พกพาเขามาอาจมีทั้งผู
หวังดี ผูไมหวังดี สินคาก็จะมีตามดานทาเรือ ทาอากาศยาน ดานตามแนวชายแดน จะตองมีระบบ
การเฝาระวัง ตรวจสอบรัดกุมเชนกัน ที่ดําเนินการไปเรียบรอยแลวไดขอความรวมมือกับกรม
ศุลกากร จะมีเครื่องเอกซเรย มีอุปกรณในการตรวจสอบวัดรังสีที่มีความไวพอในการตรวจจับพวง
มาดวย

“...มากับสินคากับคน ถามีใบอนุญาตถูกตองจากตนทางถึงปลายทางไมมีปญหาแนนอน
สมมติวา เครื่องเอกซเรยตรวจสอบแลวแจงเตือน หมายถึงวา มีรังสี เจาหนาที่ก็ตองเช็กวามี
ใบอนุญาตไหม...ถามีก็ผานได ถาไมมีก็ตองกักเอาไวกอน มันคืออะไรอยูขางใน นี่คือมาตรการที่ทํา
เพ่ือปองกันการลักลอบนําเขา”

ในระยะตอไป จะตองขอความรวมมือกับทางทาอากาศยานในการที่จะสแกนสนามบินดวย
กําลังคุยกันอยูระหวางสนามบินหลักๆ วามีความเปนไปไดไหมที่จะติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับรังสี

“สนามบินคอนขางเปนจุดที่มีปญหา คนเยอะมาก จะดําเนินการตรวจสอบกันแบบไหนก็
ตองมานั่งคุยกันในรายละเอียดอีกทีหนึ่ง เรื่องเทคนิคไมมีปญหา แตมีปญหาในขั้นตอนกระบวนการ
ทํางานวาจะทํากันอยางไร”

ยกตัวอยาง “ทาเรือแหลมฉบัง” ไดรับความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา ติดตั้งอุปกรณอยาง
สมบูรณแบบ ตูสินคาทุกตูที่วิ่งผานเขามาทั้งสงออก นําเขาจะไดรับการตรวจสอบเรียบรอย เปน
ตนแบบที่มั่นใจได

วันนี้เราตองรีบทํา เพราะประตูการคาเสรีอาเซียน หรือ “เออีซี” กําลังจะเปดแลว สินคา คน
ก็จะทะลักเขามาอีกมหาศาล ปญหามีวาเราก็ไมรูวาสินคาที่เขามาจะมีอะไรหรือเปลา

“ไมกี่เดือนที่ผานมา เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ คุยกับอธิบดีกรมศุลกากร
เซ็นเอ็มโอยูกันเรียบรอยแลวจะมีมาตรการรวมกัน เพ่ือปกปองประเทศไทยไมใหมีการลักลอบสิ่ง
อันตรายเหลานี้เขามา”

ขอกังวล “อาหารฉายรังสี” ไมตองกลัว ไมมีการปนเปอนแนนอน จะมีก็อยางเดียวเทานั้นก็
คือกรณีเกิดอุบัติเหตุอยางที่ฟูกูชิมะ เชอรโนบิล อาจจะมีการปนเปอนฟุงกระจายมากับขาว หาก
นําเขามาก็ตองตรวจสอบได

หลายคนอาจจะคิดวา วันนี้ยังหางไกล แตในอนาคตหากประเทศเพ่ือนบานสรางโรงไฟฟา
นิวเคลียร ก็ย่ิงเปนเรื่องใกลตัวคนไทยมากขึ้น ตองมีมาตรการเฝาระวัง รองรับอยางเปนระบบ
กิตติศักดิ์ ยํ้าวา ตอนนี้เรามีหนวยงานหลักอยูที่กรุงเทพฯ แลวถาไปเกิดเหตุอยูแถวภาคอีสาน
ภาคเหนือ เชียงใหมแลวจะทํายังไง ทางกระทรวงวิทยาศาสตรฯจึงมีการจัดตั้ง “ศูนยวิทยาศาสตร



ประจําภูมิภาค” ภาคเหนือ อีสาน ใต ตะวันออก ปส.ก็จะสงทีมงานเขาไปฝงตัวอยูในศูนยเหลานี้
เพ่ือเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุ

“อยูประจําศูนยภูมิภาคแกไขสถานการณไดทันทวงที เราอยากจะมีแผนมาตรการรองรับทุก
จังหวัด แตปญหาเราไมใชหนวยงานใหญ คงทําอยางนั้นไมได ตองหาพันธมิตร กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปนหนวยงานที่มีศักยภาพ มีทุกจังหวัดอยูแลว เราก็จะสงคนเขาไป
อบรม ถาเกิดเหตุจะทําอยางไร เปนลําดับขั้นตอน ใหเปนหนวยหนาเวลาเกิดเหตุ ซึ่งก็เปนเรื่อง
ใหมที่เขาก็ไมคุนเหมือนกัน”

ถึงวันนี้ฝกอบรมไปหลายจังหวัด เกือบจะทั่วแลว สําหรับประชาชนทั่วไป ก็จะมีฝาย
เผยแพรประชาสัมพันธสงขอมูลความคืบหนาในแตละกรณีที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ใหขอมูลขาวสาร
ความเคล่ือนไหว ประชาชนตองเตรียมตัวอยางไร ไมใหตื่นตระหนกตามกระแสขาวลือ

“ปหนาเรากังวลกันมาก อาจจะมีการลักลอบนําเขา มีอะไรทะลักทลายเขามามากกวา
ปจจุบันเยอะแยะ เราตองตรวจสอบ ปองกันประเทศเราใหปลอดภัยใหไดไมใหมีปญหาเรื่อง
นิวเคลียรรังสี”

อีกไมกี่ปขางหนา ประเทศเวียดนามตั้งโรงไฟฟานิวเคลียรใกลตัวเราขึ้นมาอีก เราจะตอง
พรอมที่จะปกปองประชาชนของเรา หากเกิดอะไรขึ้นเราตองมีแผนรับมือ เตือนประชาชนของเราให
ได

“นิวเคลียร” ในชีวิตประจําวันมีมากมาย ยกตัวอยางในโรงพยาบาลนอกจากแผนกเอกซเรย
ก็ยังมีแผนกรังสีรักษา ที่ใชรักษามะเร็งก็ใชวัสดุกัมมันตรังสี แผนกเวชศาสตรนิวเคลียร ใชสาร
กัมมันตรังสีฉีดเขาไปในรางกายเพ่ือไปวินิจฉัย รักษาโรค ในโรงงานอุตสาหกรรม ก็เอาไปใชกับหอ
กล่ันโรงกล่ัน โรงงานฉายรังสีอาหารก็ใชคอนขางเยอะ ในประเทศไทยมี 6-7 แหง ฉายฆาเช้ือ
เครื่องมือแพทย ยาสมุนไพร ดานการเกษตรก็ใชนานแลว ฯลฯ

ตองยํ้าวาทั้งหมดเหลานี้ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีหนาที่ไปกํากับดูแล กอนตั้งก็ตองขอ
อนุญาต โครงสรางเหมาะสม ปลอดภัยหรือเปลา ทุกอยางตองพรอมมีแผนฉุกเฉิน ดําเนินการไป
แลวก็มีเจาหนาที่ไปตรวจสอบอยางตอเนื่องเปนระยะๆตามความเสี่ยง พบเห็นอะไรก็ตองปรับปรุง
แกไข จะไดไมเกิดเรื่องรายๆขึ้นมา

ประชาชนทั่วไปไมนอยอาจมองเปนเรื่องไกลตัว ฟงแลวก็ไมรูวาจะนากลัวตรงไหน ก็เปน
เรื่องปกติ ถาไปถามเด็กๆก็จะนึกถึง “ระเบิดปรมาณู” อานเจอในหนังสือเรียนจะฝงใจวา “อันตราย”
แทนที่จะกลับดานเอาประโยชนมากอน ใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดเยอะ

“ในรางกายคนเราก็มีรังสี อาหารบางอยางก็มีสารกัมมันตรังสีปะปนอยูเหมือนกัน อยาง
กลวยหอมธรรมชาติก็มีสารกัมมันตรังสีอยูขางใน ไมตองกลัว เราตองสรางความเช่ือมั่น เมื่อนํารังสี
มาใชงานนอกเหนือจากธรรมชาติ มีความปลอดภัยเพียงพอ ไดรับการปองกัน เพ่ือการใชอยาง
มั่นใจปลอดภัย”

กิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) กลาวทิ้งทาย



สรางพ้ืนที่เกษตรตัวอยาง

รัฐเล็งจางชาวนาปลูกพืชอื่นแกภัยแลง
“สมคิด” ผุดไอเดียสรางสมการ X+Y+Z จัดรายไดใหชาวนา ทั้งรายไดจากคาเชาที่ดิน จาง

ปลูก และขายสินคาแบงเงินกัน หวังเปนตนแบบใหชาวนาปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนปลูกขาวชวงภัยแลง
ช้ีสงออกเปราะบาง พ่ึงพิงอยางเดียวไมได หันสรางเขมแข็งเศรษฐกิจทองถิ่น เดินหนาหนุนสราง
นวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี กลาววา เศรษฐกิจไทยนับแตนี้เปนตนไปไม
สามารถพ่ึงการสงออกเพียงอยางเดียวไดอีกตอไป โดยในอีก 3 ปขางหนาเศรษฐกิจไทยจะไมได
เห็นการสงออกที่เติบโตได 5%หรือ 10% เหมือนในอดีต ดังนั้นจะตองมีบางสิ่งขึ้นมาชดเชยแรงฉุด
ของการสงออก เชน ความเขมแข็งของเศรษฐกิจทองถิ่นที่จะตองใหเกิดการผลิต การทองเที่ยว
วิสาหกิจชุมชน ซึ่งในอดีตเคยพูดกันมามากแลว แตไมสามารถทําใหสําเร็จได เพราะวาตางคนตาง
ทํา นอกจากนี้ความสามารถทางนวัตกรรมทางสินคาไทยยังต่ํามาก ซึ่งเศรษฐกิจจะกาวหนาไปได
ตองมีนวัตกรรม รวมทั้งจะตองมีโมเดลทางธุรกิจใหมๆ เปนนวัตกรรมอีกแบบไมใชเฉพาะตัวสินคา
โมเดลในการทําธุรกิจสมัยใหมเปนนวัตกรรมเชิงความคิดในการทําธุรกิจ ซึ่งการทําธุรกิจในโลก
ปจจุบันเปล่ียนแปลงไปจากอดีตแลว

“การสงออกของไทยไมใชเพ่ิงจะมาถดถอย ตัวเลขยอนกลับไปเมื่อกวา 10 ปที่ผานมา การ
สงออกเคยเติบโตปละ 20% ขึ้นไป และมาอีกชวงเติบโตประมาณ 15-20% อีกชวงประมาณป
2554-2555 เริ่มเติบโตมาอยูที่ 15% และหลนลงมาเหลือ 2.9% หลังจากนั้นในแตละเดือนจะมีขึ้นมี
ลง สลับบวกลบอยู 2 ปเต็ม มาปนี้เจอเขาไป 2 ดอก เศรษฐกิจโลกไมดี ราคาสินคาโภคภัณฑตกต่ํา
มีผลใหการสงออกตั้งแตตนปนี้ติดลบมาตลอดจนคาดวาสิ้นปนี้จะติดลบประมาณ 5% โดยเฉล่ีย
สอดคลองกับตัวเลขการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่เคยเติบโตเปน
ตัวเลข 2 หลัก อีกชวง 5-8% หลังป 2551 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐฯ จีดีพีลงมา แลวขึ้นไปใหม



ดวยมาตรการกระตุนเศรษฐกิจสลับเปนฟนปลา สุดทายก็เหลือประมาณ 0.7-0.9%ในปที่ผานมา
สะทอนอะไรบางอยางวา ฐานะโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะการสงออกเริ่ม
เปราะบาง ไมสามารถอาศัยการสงออกอยางเดียวไดในอนาคตขางหนา”

นายสมคิดกลาวดวยวา ที่ผานมามักจะพูดถึงการยกระดับ สรางมูลคาเพ่ิมในสินคาเกษตร
เสมอ โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนแมบท แตหลายสิบปที่ผานมามีแตการแกปญหา
เฉพาะหนา เกิดภัยแลงก็ใหเงิน ไมเคยมองวาสินคาบางอยางตองปลูกนอยลง ใหอุปสงค (ดีมานด)
และอุปทาน (ซัพพลาย) พอๆกันจะไดราคาดี แตวันนี้พอมีขาววาจะแลง รัฐบาลก็หวงใยเกรงวา
ชาวนาปลูกขาวนาปรังไปแลวจะเกิดการเสียหายมากขึ้นเพราะไมมีน้ําสงให แตชาวนาบางพ้ืนที่ก็
โกรธ เพราะมีคนไปยุยงวา รัฐบาลไมเห็นคุณคาจะใหเลิกปลูกขาวแตไมอธิบายวาจริงๆแลวรัฐบาล
ไมไดใหเลิกปลูก

“รัฐบาลจะพยายามหาทางชวยชาวนา โดยจูงใจใหปลูกพืชอยางอ่ืนที่จะสรางรายไดให ซึ่ง
การที่จะใหชาวนาปลูกพืชอยางอ่ืนชาวนาจะไมกลา และไมมีทุน รวมทั้งกลัววาปลูกไปแลวเจงใคร
จะรับผิดชอบ ซึ่งเรื่องนี้มีการคุยกันในสวนที่เกี่ยวของ โดยมีไอเดียใหมๆที่จะไปเชาที่ดินของ
ชาวนาในพ้ืนที่น้ํานอยมาก ปลูกขาวไมขึ้น ชาวนาจะมีรายไดเปนคาเชาเทากับ x และสนับสนุนให
เมล็ดพันธุพืชบางชนิดทดลองปลูกในชวงแลง และจางชาวนาใหปลูก มีรายไดคาจางเทากับ y ปลูก
แลวไดผลผลิต จะมีรัฐบาล เอกชน ภาคประชาชน โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชยหาทางไปเปดราน
จําหนายหรือเอาตเลตให เพ่ือใหมีที่วางสินคาขายที่ปลูกขึ้นมาได เชน ผักชี มีรายไดจากการ
จําหนายมาแบงกัน เปน z ชาวนาจะมีรายไดเทากับสมการ x+y+z เปนรายไดที่จะทําใหชาวนาอยู
ได”

สําหรับวิธีการชวยเหลือดังกลาว จะดีกวาการใหเงินชวยชาวนาแบบใหฟรี ซึ่งใหไปแลวไม
เกิดอะไรขึ้น วิธีนี้จะเกิดประโยชนที่ทําใหชาวนาเห็นวาปลูกพืชชนิดอ่ืนแลวก็อยูได และไมมีความ
เสี่ยง ชวยกระตุนใหชาวนารูจักการปลูกพืชชนิดอ่ืน โดยหนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปชวยยกระดับ
สินคาใหมีคุณภาพ สรางมูลคา แปรรูปใหมากขึ้น


